

มกอช.กระตุ้นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไปจีน

มกอช.โรดโชว์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรไทยในจีน ตอกย้ำความเชื่อมั่นผู้นำเข้าและผู้บริโภค พร้อมกระตุ้นตลาดส่งออก มุ่งขยายช่องทางการค้า นำรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.ได้เข้าร่วมจัดโรดโชว์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในงาน China World Fruit & Vegetable Trade Fair ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติจีน เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนชาติกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงาน China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association(CIQQA) ร่วมกับ China Fruit Marketing Association และบริษัท China Great Wall International Exhibition ซึ่งการเข้าร่วมโรดโชว์ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทยแล้ว ยังกระตุ้นให้ผู้นำเข้าและผู้บริโภคในจีนมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานของไทยตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างแพร่หลาย ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยขยายช่องทางการตลาดส่งออกสินค้าพืชผักและผลไม้ไทยในมณฑลกวางสี และมณฑลใกล้เคียงได้เพิ่มมากขึ้น

งานนี้มีองค์กรที่เข้าร่วมจัดงาน จำนวน 124 หน่วยงาน จาก 13 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน อิตาลีนิวซีแลนด์ เบลเยียม ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฮ่องกง สำหรับบูธนิทรรศการของไทยนั้น มกอช.ได้จัดบูธเป็นศาลาไทยซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย พร้อมนำผลไม้ไทยหลายชนิดไปจัดแสดงด้วย ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง แก้วมังกร ฝรั่ง ขนุน แดงโม ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ชิมรสชาติผลไม้ไทยด้วย ปรากฏว่า ผู้เข้าชมงานให้ความสนใจอย่างมาก

“จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมนิทรรศการในบูธของไทยพบว่า ร้อยละ 75 รู้จักประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 3 เคยมาเที่ยวประเทศไทยแล้ว ส่วนผลไม้ที่ชาวจีนชื่นชอบมากที่สุด คือทุเรียน มะม่วงและมังคุดตามลำดับ นอกจากนั้นผู้เข้าชมงานยังเสนอแนะว่า ต้องการให้นำเข้าผลไม้ไทยไปจำหน่ายในจีนเพิ่มมากขึ้น และให้มีชนิดผลไม้ที่หลากหลายด้วย ทั้งยังอยากให้ราคาผลไม้ไทยถูกลงกว่านี้ เพราะปัจจุบันมีปริมาณน้อย และราคาค่อนข้างแพง” นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย กล่าว

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัยกล่าวอีกว่า ตลาดสินค้าเกษตรในจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่เนื่องจากจีนมีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก อนาคตคาดว่า ความต้องการของผู้บริโภคในจีนจะส่งผลต่อปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยปริมาณมาก ซึ่งเมืองหนานหนิงถือเป็นประตูการค้าที่

สำคัญ โดยเฉพาะการค้าระหว่างจีนและกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไทยจะขยายตลาดส่งออกไปจีนได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดนิทรรศการเผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง สามารถสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และคาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทยไปยังจีนได้เพิ่มมากขึ้น

////////////////////////////////////